

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/03/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/03/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt và cụ thể hóa Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/03/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

- Tạo sự chuyên biến mạnh mẽ về nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của rừng, từ đó thay đổi hành vi, thói quen trong sinh hoạt, sản xuất, tiêu dùng, tạo động lực cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

- Khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2021-2025 về Lâm nghiệp.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến từng cơ quan, đoàn thể, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên

địa bàn toàn huyện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cấp ủy Đảng, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

3. Rà soát công tác quy hoạch ba loại rừng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng.

4. Đẩy mạnh phát triển rừng, nâng cao giá trị của rừng.

5. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

6. Hợp tác, hội nhập Quốc tế về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

(Khung kế hoạch Chi tiết được đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này (qua văn phòng UBND huyện) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo UBND huyện để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung phù hợp./.

Nơi nhận: *ĐV*

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc huyện;
- BCH Quân sự huyện;
- Công an huyện;
- Hạt Kiểm lâm;
- UBND các xã, thị trấn;
- Ban QLRPH LVS Bến Hải;
- Công ty LN Bến Hải;
- Lưu VT. *ngk*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

KHUNG KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị

(Kèm theo Kế hoạch số: 126/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh)

TT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
I	Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng			
1	Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về lâm nghiệp, tăng cường sự giám sát của người dân, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.	Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội	Trung tâm VH TT&TD TT, Hạt Kiểm lâm	Thường xuyên hàng năm
2	Phổ biến Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 05/12/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị.	UBND các xã, thị trấn	Trung tâm VH TT&TD TT, Hạt Kiểm lâm	2024
3	Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp.	Trung tâm VH TT&TD TT, Hạt Kiểm lâm	UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng	2024-2025
4	Lồng ghép các nội dung tuyên truyền bảo vệ rừng vào giờ học cho học sinh các cấp và giáo dục thường xuyên.	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Trung tâm VH TT&TD TT, Hạt Kiểm lâm	Thường xuyên hàng năm
II	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.			
1	Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng.	Hạt Kiểm lâm	Các chủ rừng	2024-2025

2	Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các lực lượng chức năng có liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn.	Hạt Kiểm lâm	Công an huyện, BCH Quân sự huyện, các ngành liên quan, các chủ rừng	2024-2025
3	Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của chính quyền các cấp, các ngành chức năng liên quan. Xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm, trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.	Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp & PTNT	Các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên hàng năm
4	Các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc huyện giáp ranh tỉnh Quảng Bình trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép lâm sản.	Hạt Kiểm lâm, Công an huyện	UBND các xã vùng giáp ranh Quảng Bình	Thường xuyên hàng năm
5	Rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở chế biến lâm sản; quản lý chặt chẽ việc cấp đăng ký kinh doanh và giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản. Quản lý chặt chẽ việc xử lý lâm sản tịch thu, lâm sản nhập khẩu, không để xảy ra việc lợi dụng để quay vòng hồ sơ, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép.	Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Hạt Kiểm lâm	UBND các xã, các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản	Thường xuyên hàng năm
6	Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội miền núi để tạo sinh kế bền vững, nâng cao mức sống người dân nhằm giảm áp lực lên rừng tự nhiên.	Phòng Nông nghiệp & PTNT, Hạt Kiểm lâm	UBND các xã, thị trấn	2024-2026

7	Xử lý dứt điểm tồn đọng về tranh chấp, chồng lấn, lấn chiếm đất đai của Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.	Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Bến Hải, Ban QLRPHLV sông Bến Hải.	UBND các xã, thị trấn	2024-2025
III	Rà soát quy hoạch ba loại rừng; kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động đến rừng;			
1	Triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, định hướng phát triển lâm nghiệp của tỉnh tại Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị.	Phòng Nông nghiệp & PTNT, Hạt Kiểm lâm	Các ngành liên quan, chủ rừng UBND các xã, thị trấn	2024-2025
2	Phân định, xác lập, xác định rõ ranh giới rừng trên hồ sơ và thực địa, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và đồng bộ, thống nhất với quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch khác có liên quan.	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Hạt Kiểm lâm	UBND các xã, thị trấn	2024-2026
4	Quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án phát triển điện gió, điện mặt trời, khai thác khoáng sản, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch... trên địa bàn; Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.	Phòng Nông nghiệp & PTNT, Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên & Môi trường	Các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên hàng năm
5	Phục hồi và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đặc biệt là rừng đầu nguồn, bảo tồn, khôi phục, tăng độ che phủ rừng, chống sa mạc hóa, suy thoái rừng.	Phòng Nông nghiệp & PTNT, Hạt Kiểm lâm	UBND các xã, các chủ rừng	Thường xuyên hàng năm
IV	Phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng cao giá trị của rừng			

1	Lồng ghép các nguồn vốn Nhà nước và hỗ trợ từ các chương trình, dự án để đẩy mạnh trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu. Hàng năm trồng mới khoảng 1.700 - 2.000 ha rừng tập trung, khai thác rừng từ 150.000 - 170.000 m ³ gỗ rừng trồng.	Phòng Nông nghiệp & PTNT, Hạt Kiểm lâm	UBND các xã, thị trấn, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải, Ban QLPHLV sông Bến Hải	Thường xuyên hàng năm
2	Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng rừng trồng từ khâu giống - thâm canh rừng - kinh doanh gỗ lớn theo hướng bền vững nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm rừng; Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; khuyến khích sử dụng và kinh doanh gỗ rừng trồng (tiêu chuẩn FSC, PEFC).	Phòng Nông nghiệp & PTNT, Hạt Kiểm lâm	UBND các xã, thị trấn, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải, Ban QLPHLV sông Bến Hải	Thường xuyên hàng năm
3	Thực hiện các biện pháp khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, nâng cao chất lượng, giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng; ngăn chặn kịp thời tình trạng suy thoái rừng. Giữ ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng.	Phòng Nông nghiệp & PTNT, Hạt Kiểm lâm	UBND các xã, thị trấn, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải, Ban QLPHLV sông Bến Hải	Thường xuyên hàng năm
4	Làm tốt công tác trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác; thâm canh, tăng năng suất, chất lượng rừng; liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị rừng trồng.	Phòng Nông nghiệp & PTNT, Hạt Kiểm lâm	UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng	Thường xuyên hàng năm

5	Xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy hình thành doanh nghiệp chế biến, kinh doanh lâm nghiệp lớn, hiện đại, đủ năng lực vốn, công nghệ, trình độ quản lý, sản xuất các sản phẩm có chất lượng, xây dựng được thương hiệu, sức cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.	Phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế & Hạ tầng, Hạt Kiểm lâm	UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng	2024-2026
V	Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng			
1	Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.	Cấp ủy, UBND các xã, thị trấn	Các ngành liên quan	Thường xuyên hàng năm
2	Lực lượng Kiểm lâm phải thực sự làm nòng cốt tham mưu cho chính quyền các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các cơ quan chức năng khác như Công an, Quân sự... phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm trong việc tuần tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.	Hạt Kiểm lâm	Công an huyện, BCH Quân sự huyện, các ngành liên quan, các chủ rừng	Thường xuyên hàng năm
3	Đẩy mạnh vai trò giám sát và tham gia tích cực của người dân, người có uy tín, già làng, trưởng bản trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ rừng. Nâng cao trách nhiệm của các hộ, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm lâm luật, đồng thời có biện pháp bảo vệ người tố cáo, kiên quyết xử lý các hành vi đe dọa, trù dập người tố cáo.	Cấp ủy, UBND các xã, thị trấn	Các ngành liên quan	Thường xuyên hàng năm

4	Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra vi phạm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý hoặc để cho các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.	Cấp ủy, UBND các xã, thị trấn	Các ngành liên quan	Thường xuyên hàng năm
VI	Hợp tác, hội nhập Quốc tế về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.			
1	Tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng về cảnh quan, tài nguyên rừng nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với phát triển du lịch; quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.	Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm VH TT & TDTT	Cấp ủy, UBND các xã, thị trấn	2024-2026
2	Tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư các nguồn vốn nước ngoài trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện.	Cấp ủy, UBND các xã, thị trấn	Các ngành liên quan	Thường xuyên hàng năm